

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565  
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ เดอะ แวงเคเวท ฮอลล์ แอท นาทอง ซอย  
พร้อมศิริ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้เริ่มการประชุม โดยการ  
แนะนำกรรมการและที่ปรึกษาของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

1. นายพัชรพล ชันคูปดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายนพรัตน์ อาจคงหาญ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ
5. นายอภิบาล โอสถานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 1 : ชี้แจงผลและคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กล่าวชี้แจงที่ประชุมถึงผลและคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565  
ว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องการขอเข้าฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยมีประเด็นสำคัญคือความไม่ชัดเจนของ  
แหล่งเงินทุนหรือผู้สนับสนุนที่จะนำเงินมาลงทุนหรือให้สินเชื่อกับบริษัทฯ

วาระที่ 2 : การแต่งตั้งบริษัท สมาร์ท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ กล่าวชี้แจงที่ประชุมว่าตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สมาร์ท ที่  
ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้แนะนำนายนพรัตน์ อาจคงหาญ จากบริษัท สมาร์ท ที่ปรึกษาธุรกิจ  
จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และจะเป็นผู้ชี้แจงแนวทางการ  
ดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในวาระการประชุมอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 3 : แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ ได้กล่าวแนะนำนายนพรัตน์ อาจคงหาญ จากบริษัท สมาร์ท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ที่  
จะมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ

นายนพรัตน์ อาจคงหาญ กล่าวชี้แจงที่ประชุมถึงบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเป็นคนกลาง  
ประสานผลประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่ายและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สุด โดยขอความร่วมมือกับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
รวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะทำให้การ  
ดำเนินธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้  
การจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก แต่ขณะนี้มันักลงทุนให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในบริษัทฯ ตามที่  
บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยนักลงทุนมีเงื่อนไขของการ  
เข้ามาลงทุนพอสมควร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นไม่น้อย จึงได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

วาระที่ 4 : แนวทางการบริหารจัดการชำระหนี้คืนให้กับผู้ถือหุ้น

นายนพรัตน์ อาจคงหาญ ชี้แจงให้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิของการยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ กรณีที่มีการอายัด  
ทรัพย์ของบริษัทฯ เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นฟ้องหรือฟ้องไปแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีความพิพากษา เจ้าหนี้ผู้  
ถือหุ้นทุกรายสามารถที่จะยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ได้ กับคดีที่เจ้าหนี้รายอื่นไปอายัดทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งหากเกิดกรณีมี  
คำสั่งอายัดทรัพย์ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าเป็นทรัพย์  
รายการใดและคดีใดที่ไปทำการอายัดทรัพย์นั้นไว้ เจ้าหนี้ในคดีอื่นๆ จะได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนั้นขอให้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายสบายใจได้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการทุกอย่าง ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นทุกราย


แต่บริษัทฯ ขอเรียนว่าการบังคับหรืออายัดทรัพย์สินรวมไปถึงการดำเนินการขายทอดตลาดนั้น มีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่า 5 ปี และมีโอกาสสูงที่จะได้รับชำระไม่เต็มจำนวน เนื่องจากกระบวนการขายทอดตลาดนั้นมักขายในราคาต่ำกว่าราคาประเมินของตลาดหรือของเอกชนค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้ชี้แจงว่า จากการศึกษาข้อมูลทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ที่มีอยู่นั้น มีสภาพที่ยังไม่พร้อมขาย จำเป็นต้องใช้เงินในการพัฒนาก่อนที่จะนำออกขายได้ ดังนั้นหากทรัพย์สินของบริษัทฯ โดนยึดเพื่อขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี มูลค่าที่ขายได้อาจจะได้น้อยเนื่องจากสภาพทรัพย์สินยังไม่พร้อมใช้งาน

นอกจากจะใช้เวลานานและมูลค่าของทรัพย์สินขายได้น้อยแล้ว เจ้าหนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างทางในเรื่องค่าทนายความและจากการขายทอดตลาด หากมีการบังคับคดีเงินที่ได้มากก็ต้องมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทนายความเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จึงมีโอกาสมากที่จะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนหรือเสียเงินที่ได้น้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียไปหลายปี ดังนั้นการที่มีนักลงทุนเข้ามาซื้อหนี้เพื่อรับความเสี่ยงดังกล่าวไป จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่ทางเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นควรนำไปพิจารณา

นายพนรัตน์ อาจคงหาญ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมถึงแนวทางการซื้อหนี้โดยนักลงทุนในอัตรา 40% ของเงินต้น เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่นักลงทุนได้กำหนดเงื่อนไขการเข้ามาลงทุนกับบริษัทฯ โดยจะมีการนำเงินมาลงทุนในจำนวนจำกัดตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันว่าการที่จะมีนักลงทุนเข้ามาในก้อนข้างจะลำบาก แต่ทางบริษัทฯ ได้พยายามเจรจหานักลงทุนเพื่อที่จะนำเงินทุนเข้ามาเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำมาแก้ไขปัญหานี้ของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะขายลดหนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นได้บ้าง ซึ่งทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่า ด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดสรรให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ก่อนโดยเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขายลดหนี้ ให้แจ้งกับบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะจัดสรรตามลำดับที่ได้รับแจ้งเข้ามา สำหรับในอนาคตจะมีการซื้อหนี้หรือไม่ขึ้นทางบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะระบุได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของนักลงทุนอาจจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

วาระที่ 5 : วาระอื่นๆ

ผู้ที่สนใจขายลดหนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-793-3188 หรือ 02-793-3888 (ต่อ 0) Fax: 02-793-3944 ซึ่งเป็นเบอร์ตามที่ได้แจ้งไปแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 2/2565  
ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

  
.....

(นายพิชณพล ชันคุปต์)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  
.....

(นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหนี้แจ้งความจำนงเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอจัดสรรให้กับเจ้าหนี้ที่ส่งเอกสารเข้ามาครบถ้วนก่อน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายให้ชัดเจน
2. สำเนาใบหุ้นทุกหุ้นที่ท่านถืออยู่ ถ่ายให้ชัดเจน
3. โปรดนำใบหุ้นทุกฉบับจริง (หากมี) ไปในวันนัด

หลังจากที่ท่านส่งเอกสารครบถ้วนชัดเจนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปนัดท่านเพื่อนัดวันในการรับเช็คเช็คต่อไป